

ĐÔNG HƯNG Được mùa lúa xuân

Nhờ sử dụng giống lúa chất lượng, gieo cấy đúng khung thời vụ, làm tốt khâu dự báo, phòng, trừ sâu bệnh và tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vụ lúa xuân năm 2022 của huyện Đông Hưng được đánh giá là thắng lợi toàn diện.



Nông dân huyện Đông Hưng phấn khởi vì lúa xuân được mùa.

Những ngày này, trên các cánh đồng, nông dân huyện Đông Hưng đang hối hả thu hoạch lúa xuân. Tiếng máy gặt rền vang hòa với niềm vui được mùa của người nông dân xưa tan cái nắng hè oi bức. Ông Nguyễn Hữu Khoảng, thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương phấn khởi cho biết: Đầu vụ mưa nhiều gây ngập úng, một số diện tích ruộng của gia đình bị chết phải thuê người dặm lại nhưng được HTX DVNN xã hướng dẫn cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hợp lý, đúng thời điểm, 1,5 mẫu ruộng của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất ước đạt trên 2,2 tạ/sào, cao hơn vụ trước 40 - 50kg/sào, nếu thu hoạch hết được khoảng 3 - 3,5 tấn thóc/vụ. Mấy ngày nay tôi vừa gặt thuê cho bà con vừa tranh thủ gặt ruộng của nhà. Phải thuê thêm người, gặt từ sáng sớm tới tối mịt, một ngày vùi vùi lúa được mùa. Gặt được ruộng nào là tôi tiến hành cấy lật đất, bừa đập rạ chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Vụ xuân này, Phú Lương gieo cấy

hộ không sản xuất cấy 4 mẫu cùng một giống BC15 kháng đạo ôn. Đã nhiều năm, năm nay mới lại có một vụ xuân năng suất cao 2,5 - 2,8 tạ/sào. Nhà tôi đã thu hoạch xong, được khoảng 10 - 11 tấn thóc. Hiện nay tôi vừa thuê thêm người cấy lật đất, bừa đập rạ cho bà con trong xã, của gia đình vừa đưa máy gặt đi gặt lúa cho các xã trong huyện. Đã chuẩn bị bước vào vụ sản xuất mới, tôi và bà con mong muốn nhà nước điều chỉnh giảm giá xăng dầu, giá vật tư, phân bón để sản xuất nông nghiệp có lãi, nông dân mới mặn mà với đồng ruộng.

Vụ xuân năm nay, huyện Đông Hưng gieo cấy trên 11.200ha, đã có trên 1.300ha tích vụ sản xuất quy mô 1ha/hộ trở lên. Do làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh, diệt chuột ngay từ đầu vụ, vì vậy lúa xuân phát triển tốt, ít sâu bệnh, bông to, hạt mẩy, lúa được mùa. Toàn huyện đã huy động hàng trăm máy gặt đập liên hợp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa cho bà con. Theo ông Lê Quý Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thời gian chuyển tiếp giữa vụ xuân và vụ mùa rất ngắn nên sâu bệnh tồn tại trong đất sẽ lây lan từ lúa xuân sang lúa mùa, có nguy cơ gây hại cao, vì vậy các địa phương tranh thủ nước hồ thủy điện Hòa Bình xả, lấy nước vào đồng ruộng, huy động máy cày ra đồng khẩn trương làm đất ngay sau thu hoạch xong để đáp ứng thời vụ gieo cấy lúa mùa; bà con nông dân cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, rắc vôi bột, dùng phân vi sinh để xử lý rạ; chủ động giống chất lượng gieo mạ đúng khung thời vụ khuyến cáo.

Vụ xuân năm nay ở Đông Hưng còn ghi nhận sự chuyển dịch về cơ cấu giống lúa và diện tích lúa chất lượng cao, sản xuất hữu cơ thân thiện với môi trường có xu hướng tăng. Đây là tiền đề quan trọng để vụ mùa năm 2022 và các năm tiếp theo bà con nông dân tiếp tục tích tụ ruộng đất, mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác.

THU HIỆN

Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều năm qua, sau chiến dịch phun trừ sâu bệnh, ông Nguyễn Văn Trường, thôn Vũ Xá, xã An Đông (Quỳnh Phụ) cùng các hội viên nông dân của thôn Vũ Xá lại tiến hành thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng để vào đúng nơi quy định. Ông Trường cho biết: Chi hội nông dân thôn Vũ Xá đã thành lập 1 mô hình "Cánh đồng không có rác thải độc hại" với sự tham gia của 12 hội viên. Mô hình đã duy trì hoạt động 10 năm qua, chúng tôi tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất gắn với giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, tiến hành thu gom được hơn 1 tấn rác thải nhựa như: bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chai, lọ, túi nilon, góp phần bảo vệ môi trường.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Đông: Mô hình "Cánh đồng không có rác thải độc hại" được Hội Nông dân xã thành lập và duy trì từ năm 2011 đến nay và nhân rộng ra tất cả các thôn với sự tham gia của gần 100 hội viên nông dân. Mỗi năm hội viên thu gom được gần nửa tấn rác thải các loại tại các xứ đồng, đưa về nơi xử lý tập trung của xã. Nhiều hội viên không chỉ ủng hộ tiền mua khẩu trang, liềm, cuốc, găng tay, chổi... mà còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường. Cùng với đó, Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 55 hội viên có trang trại, gia trại xây dựng bể chứa chất thải, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi; đồng thời trồng trọt, chăn nuôi theo hướng VietGAP góp phần bảo vệ môi trường, sản xuất an toàn, tiến tới xây dựng thương hiệu cho nông sản sạch.

Tại xã Phú Lương (Đông Hưng) năm 2020 chỉ có 20 gia đình hội viên cấy hơn 1ha lúa thân thiện

với môi trường thì đến năm 2022 có trên 70% hội viên nông dân đã tham gia cấy lúa thân thiện với môi trường. Bà Mai Thị Nhâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền tới hội viên về lợi ích của việc cấy lúa thân thiện với môi trường không chỉ tiết kiệm nước, giống, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao để người dân hiểu và tích cực làm theo. Các chi hội nông dân ở các thôn thành lập tổ thu gom rác thải với hơn 20 hội viên tham gia, trực tiếp đi thu gom rác thải vào những ngày đầu tuần và cuối tuần. Nhiều hội viên thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, các loại cây xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho quê hương.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, các cấp ủy Đảng và nhân rộng ra tất cả các thôn với sự tham gia của gần 100 hội viên nông dân. Mỗi năm hội viên thu gom được gần nửa tấn rác thải các loại tại các xứ đồng, đưa về nơi xử lý tập trung của xã. Nhiều hội viên không chỉ ủng hộ tiền mua khẩu trang, liềm, cuốc, găng tay, chổi... mà còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường. Cùng với đó, Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 55 hội viên có trang trại, gia trại xây dựng bể chứa chất thải, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi; đồng thời trồng trọt, chăn nuôi theo hướng VietGAP góp phần bảo vệ môi trường, sản xuất an toàn, tiến tới xây dựng thương hiệu cho nông sản sạch.

Tại xã Phú Lương (Đông Hưng) năm 2020 chỉ có 20 gia đình hội viên cấy hơn 1ha lúa thân thiện

mít tinh, hưởng ứng chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương tạo thuận lợi cho tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Trong năm 2021, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức 3.886 buổi tuyên truyền cho hơn 370.700 lượt hội viên về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thành lập 164 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Hội Nông dân tỉnh xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, mua 400 thùng đựng rác cấp cho 200 gia đình hội viên, đồng thời tuyên truyền để họ hiểu rõ lợi ích từ việc phân loại rác thải tại nguồn. Các cấp hội khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; khuyến khích hội viên sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu phục vụ sản xuất, hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính; đồng thời tham gia trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn. Trong chăn nuôi, Hội

Nông dân tỉnh đã xây dựng mô hình "Hội Nông dân xây dựng hệ thống thoát nước thải trong chăn nuôi gia trại gắn với bảo vệ môi trường nông thôn" tại xã Vũ Trung (Kiến Xương) và nhân rộng ra toàn tỉnh, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi; vận động hội viên sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải chăn nuôi và tái sử dụng nguồn chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng.

Theo ông Lê Mạnh Cường: Qua thực hiện các mô hình nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đa số gia đình hội viên tham gia đều chấp hành tốt việc phân loại, xử lý rác thải, hạn chế gây ô nhiễm môi trường; từ đó tạo hiệu ứng, lan tỏa các mô hình đến nhiều địa phương, góp phần thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh sẽ xây dựng những mô hình điển hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để hội viên noi theo tham quan, học tập, rút kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

TIẾN DAT



Trang trại của nông dân Nguyễn Văn Thập, xã Thái Phúc (Thái Thụy) cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Việc xử lý ô nhiễm môi trường luôn được các cấp, ngành, địa phương ở Quỳnh Phụ đặc biệt coi trọng. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường. Cách đây khoảng 4 tháng, người dân thôn Gia Hòa 1, xã An Vinh gửi đơn kiến nghị lên UBND xã đề nghị giải quyết tình trạng một hộ dân xã Đông Hải giáp xã An Vinh tự ý san lấp đất ruộng, xây dựng lán trại tập kết lợn thịt gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp xử lý. Trước bức xúc của người dân, UBND huyện Quỳnh Phụ thành lập đoàn kiểm tra xuống địa bàn, yêu cầu lãnh đạo địa phương đề nghị gia đình có lán trại tập kết lợn chủ động tháo dỡ, trả lại nguyên trạng mặt bằng. Chỉ sau 1 tuần, toàn bộ lán trại tập kết lợn rộng khoảng 1.500m² đã được tháo dỡ, người dân rất phấn khởi.

QUỲNH PHỤ Quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường

rộng trang trại chăn nuôi lợn với số lượng lớn, lượng chất thải không được xử lý ảnh hưởng tới môi trường. Tiếp nhận đơn, chính quyền xã An Khê đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi lợn. Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi người dân có ý kiến, với trách nhiệm của địa phương chúng tôi đã cử người xuống xác minh thực tế. Qua kiểm tra, nội dung đúng theo đơn phản ánh, chúng tôi đã yêu cầu chủ trang trại giảm số

lượng chăn nuôi, có biện pháp xử lý kịp thời và thực hiện đúng theo quy định để không ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của người dân. UBND huyện cũng có văn bản chỉ đạo UBND xã An Khê và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý, khắc phục, giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh theo nội dung đơn thư phản ánh của công dân ở một số địa phương. Trong năm 2021, huyện chỉ đạo phòng

huyện chỉ đạo quyết liệt, nhiều văn bản về công tác môi trường đã được ban hành để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý, khắc phục, giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh theo nội dung đơn thư phản ánh của công dân ở một số địa phương. Trong năm 2021, huyện chỉ đạo phòng

chuyên môn xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại bãi rác thôn Tô Đề, xã An Mỹ; bãi rác thôn Vũ Hạ, xã An Vũ; tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại xã An Mỹ, xã Quỳnh Minh. Phối hợp với Công an huyện, UBND xã Quỳnh Hoàng giải quyết tình trạng tái chế xi nhôm của một số hộ dân làm ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt của người dân thôn An Lộng, xã Quỳnh Hoàng...

Cùng với xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, việc phân loại rác thải sinh hoạt được huyện quan tâm. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hàng năm phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) và một số xã, thị trấn triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt. Từ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện hỗ trợ, nhiều địa phương trong huyện đầu tư kinh phí xây dựng lò đốt rác xử lý rác thải.

Tuy nhiên, hiện nay việc đốt rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại một số địa phương chưa triệt để ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Vì vậy, công tác hỗ trợ đầu tư của nhà nước về xử lý rác thải cần có sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường.

NGUYỄN CƯỜNG



Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Phụ trao thùng đựng rác cho khu dân cư và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã An Hiệp.

VŨ THƯ 72 hội viên phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

Sau 5 năm hiện thực Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", đến nay huyện Vũ Thư có 72 hội viên phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động với thu nhập ổn định từ 4 - 10 triệu đồng/người/tháng.



Xưởng sản xuất chổi đót của doanh nghiệp do hội viên phụ nữ làm chủ ở xã Tam Quang (Vũ Thư).

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do hội viên phụ nữ làm chủ đa dạng ở nhiều lĩnh vực: may mặc, thêu, thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực thực phẩm... Nhiều hội viên phụ nữ năng động, nhạy bén với cơ chế thị trường, chủ động mở rộng các loại hình dịch vụ, đổi mới phương thức kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng về chủng loại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng gắn với tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương.

Nhằm giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, thông qua Đề án 939, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư duy trì hoạt động của câu lạc bộ nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh với 60 hội viên tham gia, thành lập 9 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Các cơ sở hội duy trì, phối hợp tổ chức 116 lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. Qua đó khơi nguồn cho hội viên phấn khởi, tự tin, mạnh dạn vươn lên, từng bước nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

TIẾN DUNG
(Đài TTTT Vũ Thư)

TIẾN HẢI 776ha lúa xuân có liên kết, bao tiêu sản phẩm

Hiện nay, huyện Tiến Hải đang tập trung thu hoạch 9.900ha lúa xuân. Trong đó, 776ha lúa có liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân, tập trung là các giống lúa Bắc thơm 7, BC15, TBR1... Tiêu biểu các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho nông dân là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, Công ty TNHH An Đình, Công ty TNHH Khang Long. Để bảo đảm chất lượng thóc và thời gian doanh nghiệp thu mua, huyện chỉ đạo các địa phương có diện tích lúa hợp đồng với doanh nghiệp tuyên truyền nông dân đẩy nhanh thu hoạch; phối hợp với doanh nghiệp định giá thóc thu mua cho nông dân theo thời điểm thời vụ.

Việc ứng dụng Tiến Hải tổ chức ký kết hợp đồng, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa cung ứng cho các doanh nghiệp đã giúp tăng giá trị trên một đơn vị diện tích và xây dựng thương hiệu lúa gạo cho nông dân.

MẠNH THẮNG